

ถึง นักศึกษาของพระคริสต์ทุกคน

ขอความเข้มแข็ง ความดี ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความมุ่งมั่น ความมั่นคง ความชื่นชมยินดี ความเชื่อที่ชัดเจนในพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ในและเหนือชีวิตของพวกเราทุกคน ด้วยว่าพวกเราคือผู้รับการทรงเรียกให้เข้ารับใช้พระเจ้าองค์เที่ยงแท้ พระผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ตามที่พระธรรมเอเฟซัส 2:21-22 ความว่า “ในพระองค์นั้นทุกส่วนของ โครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในพระองค์นั้น พวกท่านก็กำลังถูกก่อสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ”

จากที่ได้สำรวจพบว่า ขณะนี้นักศึกษาทุกคนเข้าสู่สถานฝึกงานกันเรียบร้อยแล้ว บางคนคงตื่นเต็น น่าดู หรือบางคนก็คงกล้า ๆ กลัว ๆ เมื่อเริ่มต้นกับสถานที่ใหม่ แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างสำหรับบางคน แต่ในที่สุดแล้วทุกคนก็สามารถปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากประสบการณ์ที่พระเจ้าจะมอบให้กับพวกเราทุกคน อยู่แล้ว ขอให้ทุ่มเทกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งจากพระเจ้าและจากคริสตจักรให้เป็นอย่างดี ขอให้ทุกคนมีกำลังใจกำลังกายและมีเป้าหมายชัดเจนกับการฝึกฝนในครั้งนี้ ขอให้พิสูจนชีวิตคนแห่งพระวณะอย่างเต็มที่ ที่สมาชิกจะเห็นเราอ่านพระคัมภีร์ ใฝ่เดี่ยว และอธิษฐานเป็นการส่วนตัวอยู่เสมอ และขอให้พวกเรา ได้ฟังฟังฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้าทุกอย่างที่จะกระทำ เพราะสิ่งนั้นคือแหล่งแห่งความสำเร็จใหม่ของพวกเรา ส่วนนักศึกษา รุ่นที่ 62 ก็เข้าประจำการตามแหล่งรับใช้กันเกือบทุกคน บางคนฟังออกจาก บีไอที.อาจเพราะรักสถาบันจึงขออยู่ยาว ขณะที่บางคนจะขอย้ายแหล่งรับใช้แห่งใหม่ละ (แซวเล่นครับ) พวกเรานั้นใจว่า ทุกคนคือทหารเอกของพระคริสต์ (เราเป็นทหาร....) ได้ข่าวว่า บางคนทิศทางของน้ำหนักสูงอย่างน่า...คิดต่อเอง เอาเป็นว่า ไว้ประมาณเดือนสิงหาคมก็ได้พิสูจนกันนะครับ

สำหรับส่วนการเคลื่อนไหวอย่างครว ๆ ของ บีไอที. ในช่วงนี้ อาจารย์ชินและครอบครัว อาจารย์แหมและครอบครัว อาจารย์ลีทและครอบครัว ก็เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องและสมาชิกที่อเมริกา ส่วนคนอื่น ๆ ยังคงนั่งเฝ้าสถาบันฯ (ทำงาน) เหมือนเดิม ส่วนท่านคณบดีก็ยังคงเดินทางประชุมในที่ต่าง ๆ และยังคงไปมหาวิทยาลัยคริสเตียนบ่อยขึ้น เพราะลูกสาวของท่านได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่นั่นเรียบร้อยแล้ว และตามมาติด ๆ กับการออกประชุมบ่อย ๆ ก็คือ อาจารย์หมอวิจิตรา ซึ่งต้องวางแผนกับการจัดหลักสูตรและรายงานของวิชาการอย่างมากมาย ส่วนอาจารย์นันทิยากี่เร่งปรับปรุงห้องสมุดยกใหญ่ เตรียมรับการกลับมาใช้บริการของนักศึกษา มีหนังสือ และสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือใหม่ ๆ จากรุ่น 62 ที่มอบไว้ให้บ้าง ๆ ได้อ่านกัน ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า ได้อ่านกัน และท่านก็ได้พบแขกที่ไม่ต้องการเชิญอีกแล้ว “เจ้ากู” (ไม่เว้นสักปี) ท่านคงชินแล้วละ แต่ที่ตกใจเอามากมายก็เป็น อาจารย์วีริยะ ที่มันมาเยี่ยมตั้งสองตัว จนทำให้อาจารย์ทั้งสองตกลงกันปรับริมขอบรั้วใหม่ ไม่ปล่อยให้รั้วอีกแล้ว และดึงฝักกันรั้วไว้ไม่ให้มันเข้ามาสร้างความตื่นเต็นอีก ส่วนอาจารย์เจนจิรานอกจากจะเร่งเต็มที่กับการสอนภาษาอังกฤษ นื่อง

ปี 1 แล้วยังต้องเร่งทำวิทยานิพนธ์ให้จบ ซึ่งคาดว่า เมื่อนักศึกษากลับมา ท่านคงทำสำเร็จแล้ว คงได้เห็น ใบหน้าอันยิ้มแย้มของท่านหรืออาจเห็นทรงผมใหม่กันอีกรอบหนึ่งแน่ ๆ ส่วนอาจารย์เนติ ก็ตั้งใจที่จะจัดการกับตัวเอง เช่น ไม้ค้ำน้ำ โต้กละ ดังนั้น ไม่ต้องซื้อมาฝากท่านอีกนะ เดี่ยวอดใจไม่ไหว น้ำตาลจะขึ้น แต่ก็โลงอกไปเรื่องหนึ่งที่ท่านมีผู้ช่วยคนใหม่มาช่วยในพันธกิจคริสตจักร หรือจะหนักอกมากขึ้น ก็ต้องติดตามต่อไป (นี่ก็เขวอีกนะครับ) เออ..ต้น ไม้ข้างห้องสมุดฝั่งที่จอคอมพิวเตอร์ไซค์ ได้หักล้มฟาดลงทับรถ ของอาจารย์หลายคน ต่างวิ่งไปดูรถของตนเอง ที่สุดแล้วขอบคุณพระเจ้าที่รถไม่เสียหาย

นอกจากนั้นในช่วงนี้สถาบันฯ ไม่ค่อยเหงาเลย เพราะมีรุ่นน้อง ปี 1 เข้ามารายงานตัวแล้ว จำนวน 19 คน ส่วนเรื่องหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็รอดติดตามต่อไป จะส่งข่าวให้คู่อีกที จริง ๆ มีคนจะเข้ามาเยอะกว่านี้ อาจจะเป็นเพราะน้องมาแล้ว ไม่เจอพี่ ๆ คนหน้าตาดีคืออยู่ (บางคน) ย้ำ...บางคนเท่านั้น จึงกลับไปตั้งหลัก ใหม่ ดังนั้นจึงมีมติคนที่ตัดสินใจร่วมใช้ชีวิตในสถาบันแห่งนี้ ในครอบครัว และในสายเลือดแห่งปีไอที. กับพวกเราตามนั้นครับ ส่วน ป.โท มีมา 4 คน ส่วนอาจารย์ฝ่ายนักศึกษา อาจารย์น้อย หลังจากข้อเท่าเริ่มดีขึ้นก็พบความจริงว่า มีงานมากขึ้นตาม แต่คงถอนตัวกลับยากแล้ว จึงได้รับมอบให้เข้าร่วมอบรมหลายงาน ล่าสุดได้พา บาสกับมัทธิว ไปร่วมงานของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ ม.หอการค้า สงสัยนักศึกษาทั้งสองคน ได้รับแนวทางกิจกรรมมาเยอะ และขณะนี้ก็ได้เริ่มเตรียมจัดตารางต่าง ๆ ของเทอมหน้าไว้รอนักศึกษาแล้ว

เอาละครับ จริง ๆ มีเรื่องมากมายเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบรั้ว ปีไอที. และชีวิตของบุคคลที่มีสายเลือดของปีไอที.ทุกคน แต่ก็คงเล่าไม่หมด เขาเป็นประมาณเท่านี้ก่อน เอาไว้ครั้งต่อไปหรือเมื่อเข้ามาคงได้พูดคุยกันก่อนนะครับ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับส่วนอื่น ๆ ขอให้ติดต่อกูใน เว็บไซต์ของสถาบันฯ สุดท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรนักศึกษาทุกคน ให้มีประสบการณ์กับการทรงนำของพระเจ้าตลอดการฝึกฝนนี้นะครับ

รักในพระคริสต์

ยุทธภักดิ์ พินิจ